
หัวอกคศ.1
นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2552

เรียนพี่น้องครู คศ.1 ที่บรรจุในปี 48,49,50,...ทุกท่าน ด้วยพวกเราบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยตามพรบ.47
ซึ่งตามพรบ.นี้จะต้องพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี เมื่อผ่านแล้วจะได้แต่งตั้งเป็นคศ.1
สำหรับขั้นที่บรรจุนั้นครูผู้มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องบรรจุในขั้นต่ำของครูผู้ช่วยคือ 8700
บาท(ตามบัญชีเงินเดือน2550) แต่ว่าพวกเราถูกกคศ.ใช้อำนาจสั่งให้บรรจุในขั้นที่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งครูผู้ช่วย
คือ 7940 บาท(ตามบัญชีเงินเดือน50) ซึ่งไม่เป็นไปตามพรบ.47
แล้วพอมีคนสอบถามไปว่า1.)ทำไมถึงบรรจุในขั้นที่ต่างกัน?
(ข้อแก้ตัวที่คิดได้ขณะนั้นของกคศ.ซึ่งมีอำนาจสูงสุดตามพรบ.47) ตอบว่า เพราะเป็นครู 4 ปีซึ่งต้องแตกต่างจากครู
5 ปี 2.)เมื่อพัฒนาอย่างเข้มฯ2ปีแล้วจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าไร?
(ข้อแก้ตัวที่คิดได้ขณะนั้นของกคศ.ซึ่งมีอำนาจสูงสุดตามพรบ.47) ตอบว่า (คิดไม่ออก เอ่อ อ่า
เอ่อ)ให้ได้รับเงินเดือนอยู่ในขั้นเดิมไปพลางๆก่อนก็แล้วกันนะจนกว่ากคศ.จะคิดออก(จะออกกฎ/มติให้แล้วเสร็จ)
ประเด็นวิเคราะห์ จากคำถามข้อที่ 1 และ2 ถ้าตามพรบ.47มาตรา 44
กคศ.ได้ใช้อำนาจนี้สั่งให้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย
โดยไม่ต้องรอการตรวจทานจากสำนักพระราชกฤษฏีกา*****เลย แต่จากข้อที่ 2
แทนที่กคศ.จะใช้โอกาสแก้ตัวที่กระทำครั้งที่แล้ว โดยการทำตามพรบ.ครู47 คือ เมื่อครบพัฒนาเข้มฯ 2
ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นคศ. 1 ในขั้น 11,930 บาท แต่ กคศ.กลับกระทำอีกครั้งที่ 2
แบบไม่กล้าตัดสินใจ(เพราะกลัวครูรุ่นเก่าเขาจะด่าเอา ที่ครูตามพรบ.47 จะมีเงินเดือนสูงขึ้นเร็ว) คือ ยังคิดไม่ออก
ก็เลยบอกว่า รับขั้นเดิมไปพลาง ๆก่อน จนกว่ากฎ/มติจะแล้วเสร็จ 3.)แล้วเมื่อไรกฎหรือมตินี้จะแล้วเสร็จ?
(ข้อแก้ตัวที่คิดได้ขณะนั้นของกคศ.ซึ่งมีอำนาจสูงสุดตามพรบ.47) ตอบว่า
อยู่ในขั้นตอนการตรวจทานของสำนักพระราชกฤษฎีกา (จากหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ตุลา 51) ประเด็นวิเคราะห์
จากคำตอบในข้อที่ 3 เป็นการไม่รับผิดชอบปัญหาที่ตนเองทำไว้ คือ โยนไปให้สำนักพระราชกฤษฎีกาแทน
ข้อสังเกต ในตอนแรกสั่งให้บรรจุในขั้น 7940 ไม่มีการตรวจทานจากสำนักพระราชกฤษฎีกาเลย แต่พอครบ 2
ปีแล้วไม่รู้จะให้ได้รับเท่าไรก็เลยโยนไปที่สำนักพระราชกฤษฎีกา
พี่น้องทุกท่านบัดนี้เราก็ยังรอการประกาศของกคศ.อยู่เรื่อยไป ซึ่งจากคำตอบที่ได้รับจาก
กคศ.ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะ
ถ้าพวกเราจะเคลื่อนไหวกันในเรื่องนี้เพื่อรักษาสิทธิ์อันควรได้ของพวกเรา
ซึ่งจะเกี่ยวโยงกันไปถึงอีกหลายเรื่องในการใช้พรบ.47
ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้เราจะเสียสิทธิ์อีกมากมายในพรบ.47
ข้าพเจ้าอยากเสนอให้มีการตั้งองค์กรของพวกเราขึ้นมา
แล้วก็ให้ตัวแทนหรือผู้นำองค์กรเข้าไปยื่นหนังสือกับท่านจุลินทร์ ศธ1
เพื่อเป็นการชี้แจงให้เห็นถึงการทำงานของกคศ. พวกเราทุกคนต้องรวมตัวกันนะ
อยากให้มีการจัดสัมมนากันที่จังหวัดใดก็ได้ .....เราต้องรีบแล้วล่ะเพราะเวลาได้ผ่านมานานเกือบ 2 ปี แล้ว.....

 

เรียนพี่น้องครู คศ.1 ที่บรรจุในปี 48,49,50,...ทุกท่าน
                ด้วยพวกเราบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยตามพรบ.47
ซึ่งตามพรบ.นี้จะต้องพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี เมื่อผ่านแล้วจะได้แต่งตั้งเป็นคศ.1
สำหรับขั้นที่บรรจุนั้นครูผู้มใีบประกอบวิชาชีพ
จะต้องบรรจุในขั้นต่ำของครูผู้ช่วยคือ 8700 บาท(ตามบัญชีเงินเดือน2550)



แต่ว่าพวกเราถูกกคศ.ใช้อำนาจสั่งให้บรรจุในขั้นที่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแห
น่งครูผู้ช่วย คือ 7940 บาท(ตามบัญชีเงินเดือน50)
ซึ่งไม่เป็นไปตามพรบ.47

แล้วพอมีคนสอบถามไปว่า1.)ทำไมถึงบรรจุในขั้นที่ต่างกัน?
(ข้อแก้ตัวที่คิดได้ขณะนั้นของกคศ.ซึ่งมีอำนาจสูงสุดตามพรบ.47)

ตอบว่า เพราะเป็นครู 4 ปีซึ่งต้องแตกต่างจากครู 5 ปี
2.)เมื่อพัฒนาอย่างเข้มฯ2ปีแล้วจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าไร?
(ข้อแก้ตัวที่คิดได้ขณะนั้นของกคศ.ซึ่งมีอำนาจสูงสุดตามพรบ.47)

ตอบว่า (คิดไม่ออก เอ่อ อ่า
เอ่อ)ให้ได้รับเงินเดือนอยู่ในขั้นเดิม
ไปพลางๆก่อนก็แล้วกันนะจนกว่ากคศ.จะคิดออก(จะออกกฎ/
มติให้แล้วเสร็จ)

ประเด็นวิเคราะห์
จากคำถามข้อที่ 1 และ2 ถ้าตามพรบ.47มาตรา 44

กคศ.ได้ใช้อำนาจนี้สั่งให้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับครูผู้ช่วย
โดยไม่ต้องรอการตรวจทานจากสำนักพระราชกฤษฏีกา*****เลย

แต่จากข้อที่ 2 แทนที่กคศ.จะใช้โอกาสแก้ตัวที่กระทำครั้งที่แล้ว
โดยการทำตามพรบ.คร4ู7 คือ เมื่อครบพัฒนาเข้มฯ 2
ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นคศ. 1 ในขั้น 11,930 บาท แต่
กคศ.กลับกระทำอีกครั้งที่ 2
แบบไม่กล้าตัดสินใจ(เพราะกลัวครูรุ่นเก่าเขาจะด่าเอา  ที่ครูตามพรบ.47
จะมีเงินเดือนสูงขึ้นเร็ว) คือ ยังคิดไม่ออก ก็เลยบอกว่า รับขั้นเดิมไปพลาง
ๆก่อน จนกว่ากฎ/มติจะแล้วเสร็จ

 3.)แล้วเมื่อไรกฎหรือมตินี้จะแล้วเสร็จ?
(ข้อแก้ตัวที่คิดได้ขณะนั้นของกคศ.ซึ่งมีอำนาจสูงสุดตามพรบ.47)

ตอบว่า อยู่ในขั้นตอนการตรวจทานของสำนักพระราชกฤษฎีกา
(จากหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ตุลา 51)

ประเด็นวิเคราะห์



จากคำตอบในข้อที่ 3 เป็นการไม่รับผิดชอบปัญหาที่ตนเองทำไว้ คือ
โยนไปให้สำนักพระราชกฤษฎีกาแทน ข้อสังเกต
ในตอนแรกสั่งให้บรรจุในขั้น 7940
ไม่มีการตรวจทานจากสำนักพระราชกฤษฎีกาเลย แต่พอครบ 2
ปีแล้วไม่รู้จะให้ได้รับเท่าไรก็เลยโยนไปที่สำนักพระราชกฤษฎีกา

 
พี่น้องทุกท่านบัดนี้เราก็ยังรอการประกาศของกคศ.อยู่เรื่อยไป

ซึ่งจากคำตอบที่ได้รับจาก กคศ.ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่
เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะ
ถ้าพวกเราจะเคลื่อนไหวกันในเรื่องนี้เพื่อรักษาสิทธิ์อันควรได้ของพวกเรา
ซึ่งจะเกี่ยวโยงกันไปถึงอีกหลายเรื่องในการใช้พรบ.47
ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวในเรื่องนีเ้ราจะเสียสิทธิ์อีกมากมายในพรบ.47

ข้าพเจ้าอยากเสนอให้มีการตั้งองค์กรของพวกเราขึ้นมา
แล้วก็ให้ตัวแทนหรือผู้นำองค์กรเข้าไปยื่นหนังสือกับท่านจุลินทร์ ศธ1
เพื่อเป็นการชี้แจงให้เห็นถึงการทำงานของกคศ.
พวกเราทุกคนต้องรวมตัวกันนะ อยากให้มกีารจัดสัมมนากันที่จังหวัดใดก็ได้
.....เราต้องรีบแล้วล่ะเพราะเวลาได้ผ่านมานานเกือบ 2 ปี แล้ว.....


